



ที่ นศ ๘๐๕๐๑(กองทุนสุขภาพฯ)/ก ๑๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  
อำเภอฉวาง นศ ๘๐๒๖๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทานพอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่อม/ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ทุกแห่ง/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ ทุกแห่ง/ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลไม้เรียง / ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน / กำนันตำบลไม้เรียง/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน / กลุ่มหรือองค์กรประชาชนทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไม้เรียง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลไม้เรียง นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานอื่น/กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เสนอต่อประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลไม้เรียง ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาแนวทางการเขียนโครงการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอโครงการตามแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำส่งมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมศักดิ์ อุบล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไม้เรียง

งานกองทุนสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๕-๓๕๕๑๒๑/๐๗๕-๓๕๕๑๒๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข  
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลไม้เรียง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลไม้เรียง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลไม้เรียง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานอื่น/กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เสนอต่อประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลไม้เรียง ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาแนวทางตัวอย่างกิจกรรมสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมาย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอโครงการตามแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำส่งมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๕๕ ๑๒๑ , ๐๗๕ ๓๕๕ ๑๒๐ (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง : [WWW.MAIREANG.GO.TH](http://WWW.MAIREANG.GO.TH) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธรรมศักดิ์ อุบล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง